



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI CẦN THƠ

NEWSLETTER

Tháng 12, 2023 / Tháng 1, 2024

Chủ điểm tháng

- Thông điệp của thầy Hiệu Trường
- Các giá trị đạo đức
- Mục tiêu toàn trường

Sự kiện quan trọng:

01/01: Tết Dương lịch

15/01: Học phần 3 bắt đầu

30/01: Lớp 4 đến Lớp 11 đi dã ngoại

31/01: Lớp 1 đến Lớp 3 đi dã ngoại

5 – 16/02: Nghỉ Tết Nguyên Đán



Học sinh lớp 9 – Khám phá sự thú vị của khoa học

Thông điệp từ thầy Hiệu trưởng

Kính gửi Quý phụ huynh,

Trong mùa lễ hội này, đại gia đình SIS đã tham gia rất nhiều sự kiện ý nghĩa.

Hội chợ từ thiện Giáng sinh của trường ta đã thành công ngoài mong đợi, với các trò chơi và hoạt động hấp dẫn. Đây cũng là dịp để phụ huynh, giáo viên và học sinh cùng chung tay gây quỹ từ thiện. Sự hỗ trợ từ Quý phụ huynh cùng các em đã mang lại những đóng góp đáng kể cho tổ chức Caritas Việt Nam, nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn hơn.

Sau khi hoàn thành kỳ thi học kỳ, cả học sinh và toàn thể giáo viên đều được nghỉ ngơi, đón lễ Giáng sinh và năm mới cùng gia đình. Khi trở lại trường vào tháng Giêng, Nhà trường đang bắt tay vào chuẩn bị cho chương trình mừng Xuân Giáp Thìn sắp tới. Đối với Quý phụ huynh và các em học sinh trở về quê vào dịp Tết Nguyên Đán, tôi xin chúc tất cả mọi người có một chuyến đi bình an và một khoảng thời gian ấm áp bên người thân yêu.

Tôi tin rằng năm sau sẽ là một năm đầy thách thức và thành công hơn nữa. Bước sang năm 2024, tôi xin dành lời chúc chân thành đến toàn thể giáo viên, Quý phụ huynh, học sinh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng. Hãy cùng chung tay tiếp tục nâng tầm SIS @ Cần Thơ lên những tầm cao mới.

Chúc tất cả mọi người một năm mới bình an, vui vẻ!

Trân trọng,

Thầy Ben



Benjamin và Jesse lớp Nursery
đôi bạn chơi cùng nhau và cười vui
vẻ tại sân chơi của trường.

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI CẦN THƠ

NEWSLETTER

Tháng 12, 2023 / Tháng 1, 2024



Albert Lớp 2 hòa vào không khí ngày lễ khi tự tay làm một tấm thiệp Giáng sinh đặc biệt trong lớp STEM.



Quang và Benny Lớp 6 – luyện tập kỹ năng tự vệ trong câu lạc bộ võ thuật.

Các giá trị đạo đức

Xuyên suốt tháng 12 và tháng 1, các em học sinh đã học về những ưu điểm của Sự phục vụ và Tính mềm dẻo.

Sự phục vụ là cống hiến cho người khác và mang lại giá trị tích cực trong cuộc sống của họ. Bạn coi nhu cầu của người khác cũng quan trọng như nhu cầu của mình và tìm cách giúp đỡ. Khi bạn làm việc với tinh thần phục vụ bạn có thể thay đổi thế giới. Các em học sinh đã trải nghiệm được tầm quan trọng của Sự phục vụ trong buổi gây quỹ Hội chợ từ thiện Giáng sinh, từ đó cho thấy rằng chúng ta quan tâm đến cộng đồng và cố gắng giúp đỡ người khác.

Mặt khác, tính mềm dẻo là luôn sẵn sàng để thay đổi. Bạn cân nhắc về ý tưởng và cảm xúc của người khác, không khẳng khái theo cách của riêng mình. Tính mềm dẻo mang đến những tư duy sáng tạo mới để tìm ra giải pháp và giúp chúng ta đối phó với những thách thức bất ngờ.

Mục tiêu học tập toàn trường

Mục tiêu học tập toàn trường của tháng 12 là nuôi dưỡng những học sinh đạt thành tích cao trong học tập. Thành tích học tập tốt không chỉ đơn giản là những học sinh có điểm số cao nhất, mà còn là những em học sinh đã có nhiều sự tiến bộ trong học tập và không ngừng nỗ lực để ngày càng tiến bộ hơn.

Mục tiêu Học tập Toàn trường trong tháng 1 là nuôi dưỡng và phát triển những Học sinh Am hiểu về Công nghệ. Am hiểu về công nghệ là sử dụng công nghệ để giao tiếp và học tập một cách hiệu quả, có trách nhiệm. Việc am hiểu về công nghệ trang bị cho các em học sinh những kỹ năng cần thiết để thành công trong tương lai, mang lại nhiều cơ hội hơn tại nơi làm việc và hỗ trợ các em theo đuổi con đường học vấn. Am hiểu về công nghệ là chìa khóa để mở ra những thành tựu trong tương lai!



Quà Giáng sinh từ ông già Noel SIS

- Học sinh nhận được quà và những lời chúc mừng từ ông già Noel (hình trên) Các em học sinh tươi cười (hình dưới). Mọi người đều thích nhận quà!



Học sinh Lớp 7 tạo dáng chụp ảnh tập thể trong tiết Công nghệ.



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI CẦN THƠ NEWSLETTER

Tháng 12, 2023 / Tháng 1, 2024



Hội chợ từ thiện Giáng sinh – các nhân viên đáng yêu đang chào đón khách (hình trên) các em học sinh thích thú với các hoạt động (hình dưới).



Elina Lớp 6 mỉm cười trước ống kính vui vẻ khoe những bông hoa xinh xắn mà em vừa hái được.

Giải thưởng SWLG của trường dành cho những học sinh chăm chỉ nhất và đạt thành tích cao nhất. Những học sinh đạt kết quả tốt nhất trong tháng này như sau:

Những học sinh đạt thành tích cao trong học tập

Nursery – *Đỗ Hà Khánh My, K1 - Lê Nguyễn Phương Thảo, K2 – Hồ Minh Hà, Prep – Trần Phúc Khang, Lớp 1 - Tô Huỳnh Phương Nghi, Lớp 2 – Phạm Minh Khoa, Lớp 3 - Lương Tấn, Lớp 4 – Hồ Minh Khôi, Lớp 5 – Võ Huy Thịnh, Lớp 6 – Bùi Thái Bảo Ngọc, Lớp 7 – Hồ Lê Minh Ngọc, Lớp 8 - Thái Nguyễn Như Anh, Lớp 9 – Nguyễn Minh Đăng, Lớp 10 – Đặng Hoàng Vĩnh Phúc, Lớp 11 – Nguyễn Võ Minh Anh*

Chúc mừng những học sinh đạt thành tích cao trong học tập!

Những học sinh am hiểu về công nghệ

Nursery - *Meusen Hà Nam Jesse, K1 – Nguyễn Minh Khôi, K2 - Jhang Jih Yun, Prep – Trần Minh Khôi, Lớp 1 - Trương Nguyễn Minh Khôi, Lớp 2 - Bùi Tú Anh, Lớp 3 – Nguyễn Gia Minh, Lớp 4 - Dương Trí Đức, Lớp 5 – Dương Quỳnh Anh, Lớp 6 – Trần Khải Minh, Lớp 7 – Nguyễn Hoàng Phúc, Lớp 8 - Lâm Bùi Gia Hy, Lớp 9 - Đoàn Đồng Gia Huy, Lớp 10 – Trần Minh Khôi, Lớp 11 - Lê Hùng Phát*

Chúc mừng các em học sinh am hiểu về công nghệ!

***Bản Sắc Phương Đông
Giáo Dục Toàn Cầu***



Cần Thơ Marathon – Cuộc đua di sản
- Đội ngũ nhân viên SIS năng động và khỏe mạnh thể hiện tinh thần học đường (hình trên) Dragon Lớp 9 và thầy Julius cùng vượt qua vạch đích (hình dưới)



Gia Long Lớp 5 giơ tay ăn mừng tại giải Marathon Cần Thơ. Thật tuyệt vời!